

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการทิวปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จัดกิจกรรมทิวปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายเกษม เกิดโต นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยมี กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และกิจกรรมฟังธรรมเทศนา เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง และได้ซึมซับในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน



๒. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายเกษม เกิดโต นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ ถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลุกฝัง ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อ การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ งดรับงดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy



๓. เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายเกษม เกิดโต นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีมติการประชุมมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง ยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

